

Số: 106/VKS-VP

V/v triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện  
ý tưởng về sáng kiến, giải pháp trong  
công tác năm 2019

Thái Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Kính gửi:

- Các đồng chí Trưởng phòng thuộc VKSND tỉnh;
- Các đồng chí Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố.

Căn cứ Quy định về công nhận sáng kiến được ban hành theo Quyết định số 103/QĐ-VKSTB ngày 29/10/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 10/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị quán triệt, triển khai một số nội dung về việc đăng ký, triển khai thực hiện sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2019 như sau:

### **1. Việc đăng ký ý tưởng sáng kiến**

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phát động tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong đơn vị, động viên, phân công cán bộ, công chức, người lao động đề xuất các ý tưởng về sáng kiến, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực công tác của đơn vị. Trên cơ sở ý tưởng ban đầu của các cá nhân, Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, phát huy trí tuệ, sự tham gia của lãnh đạo và tập thể đơn vị để góp ý, xây dựng cho cá nhân về phương hướng phát triển các ý tưởng đó.

Sau khi đã được sự tham gia góp ý của tập thể đơn vị vào nội dung ý tưởng, đơn vị thống nhất cho cán bộ, công chức, người lao động đăng ký ý tưởng về sáng kiến, giải pháp và gửi bản đăng ký (tên ý tưởng, tên tác giả hoặc nhóm tác giả, sơ lược cách làm, mục tiêu cơ bản hướng tới) về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trước ngày 30/3/2019 (theo mẫu kèm theo Công văn này).

### **2. Việc triển khai áp dụng sáng kiến**

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn công tác tại đơn vị. Trong quá trình áp dụng, Thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, hằng tháng tổ chức

đánh giá kết quả thực hiện với sự tham gia của lãnh đạo và tập thể đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, góp ý cho cá nhân tiếp tục bổ sung, hoàn thiện sáng kiến, giải pháp công tác.

### 3. Việc nhận xét, đề nghị công nhận sáng kiến

Cuối năm Thủ trưởng các đơn vị chủ trì tập thể đơn vị tiến hành đánh giá, nhận xét đối với toàn bộ quá trình áp dụng sáng kiến để thống nhất và báo cáo về Thường trực Hội đồng thi đua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình (**chậm nhất vào ngày 31/10/2019**). Báo cáo của các đơn vị phải có nhận xét, đánh giá cụ thể về lợi ích, hiệu quả của sáng kiến trên các mặt: Khối lượng, chất lượng công việc khi hoàn thành; thời gian thực hiện công việc như thế nào; khi áp dụng sáng kiến phải có sự hỗ trợ gì (phần mềm, phương tiện gì...); hạn chế của sáng kiến là gì, hướng khắc phục như thế nào; có nhân rộng áp dụng ra các đơn vị khác được không... So sánh với kết quả khi chưa áp dụng sáng kiến.

Thường trực Hội đồng thi đua đồng thời là Thường trực Hội đồng sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu việc thẩm định báo cáo Hội đồng sáng kiến xét công nhận sáng kiến.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đăng ký, triển khai thực hiện sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2019, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. /*Spl*

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lãnh đạo VKSND tỉnh (để chỉ đạo);
- Lưu: VT; TH.



KT.VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Xuân Huy



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thái Bình, ngày .... tháng .... năm 2019*

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG VỀ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP NĂM 2019**

Số TT	Tên sáng kiến, giải pháp	Họ và tên (tác giả hoặc đồng tác giả)	Chức vụ, chức danh	Tóm tắt sơ lược nội dung giải pháp, cách làm sẽ thực hiện	Mục tiêu

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

